

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๕๗๕๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ "Joy of Tashkent" ครั้งที่ ๙
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดนิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ "Joy of Tashkent ครั้งที่ ๙" จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย มีหนังสือแจ้งว่า สถาบันศิลปะแห่งอุซเบกิสถาน จะจัดงานนิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ "Joy of Tashkent" ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานศิลปะของเยาวชน สนับสนุนการสื่อสารและความเข้าใจร่วมกันระหว่างเยาวชนในอุซเบกิสถานและเยาวชนจากต่างประเทศ การค้นพบพรสวรรค์ใหม่ การปรับปรุงทักษะทางศิลปะของเยาวชน การพัฒนาความสามารถของเยาวชนในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งเพิ่มพูนความตระหนักถึงผลประโยชน์ของชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลกให้แก่เด็กและเยาวชน รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ "Joy of Tashkent" ครั้งที่ ๙ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้หัวข้อ (Theme) "The world of childhood, My Motherland, The World in which I live, My dream, and Uzbekistan that I know" โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมส่งผลงานนิทรรศการจะต้องเป็นนักเรียนผู้มีอายุระหว่าง ๕ - ๑๕ ปี รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษและมีรางวัลให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ Grand-Prix จำนวน ๑ รางวัล รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง อย่างละ ๗ รางวัล และเหรียญรางวัลชมเชย จำนวน ๕๐ รางวัล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมส่งผลงานทั้งหมดจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้จัดงาน โดยเงื่อนไขในการตัดสินผลงานจะขึ้นอยู่กับ การสะท้อนให้เห็นภายใต้หัวข้อ (Theme) ที่กำหนดไว้ ทักษะการรังสรรค์ผลงานศิลปะที่โดดเด่น จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : fusmanov@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑

- ๗๖ ๗๖๖๖๖๖๖ - ๑๑๒๐๑